
 
 

 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 

เวลา 13.00 – 16.00  น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

............................................................................................................................. ......................... 
 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  คณบดคีณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์) 

2. รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน    กรรมการ 

(ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์) 

3. รองคณบดฝี่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา กรรมการ 

(ดร.นิศรา  บุญเกิด) 

4. รองคณบดฝี่ายวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 

(นายวิทวัส  สัจจาพงศ์) 

5. รองคณบดฝี่ายคุณภาพนิสิต     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ) 

6. ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  ไชยวังศรี) 

7. ประธานหลักสูตรชีวเคมี      กรรมการ 

(ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์) 

8. ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร  กรรมการ 

(นายปัณณฑัต สุทธรัิกษ์) 

9. ดร.สทิธิศักด์ิ ทองรอง      กรรมการ 

10. ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข     กรรมการ 

11. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เลขานุการ 

(นายนฤพงศ์  สันทราย) 

12. นางหน่ึงฤทัย เทพสิงห์      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.สทิธิศักด์ิ ทองรอง       กรรมการ 

   

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  ผู้ช่วยคณบดบีรหิารงานดา้นกายวิภาคศาสตร์    กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ดว้งโต)  

2.  ผู้ช่วยคณบดบีรหิารงานดา้นสรีรวิทยา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพันธ์ กังวาล)   
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดร้านกาแฟในพืน้ที่ข้างห้องพักอาจารย์สรีรวิทยา  

2. ห้องให้คำปรึกษาหลักสูตรโภชนาการ ชั้น 4 ได้ดำเนินการสร้างและตรวจรับเสร็จเรียบร้อย

แล้ว 

3. การร ับเข้าของเด ็กระด ับปริญาตร ีทางอ ีสานตอนใต ้ และภาคตอนกลางบน เพ ื่อ

ประชาสัมพันธ์คณะและมหาวิทยาลัย  

4. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์แต่ละสาขาให้ส่งผลงานวิจัยเพ่ือตพิีมพ์ เพ่ือยื่นของบ Super KPI  

5. งบประมาณวิจัยจากเงิน Super KPI จะนำเงินมาสนับสนุนทุนวิจัยให้ สายวิชาการ และสาย

สนับสนุน 

6. การประเมิน ITA จะมีหัวข้อที่เพ่ิมอีก 2 หัวข้อ คือ TIT คือการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนและ 

SIT คือ  

7. ผลการประเมินผลการสอนเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามดังน้ี 

7.1 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข สังกัด สาขาวิชาสรีรวิทยา ระดับการขอกำหนดตำแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุปผลการประเมิน ผ่านการประเมิน มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

ผลงานมีคุณภาพดีมาก 

7.2 ดร.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป สังกัด สาขาวิชาสรีรว ิทยา ระดับการขอกำหนดตำแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุปผลการประเมิน ผ่านการประเมิน มีความชำนาญในการสอน ผลงาน 

มีคุณภาพดีมาก 



 
 

7.3 ดร.อชิรญา ศิร ิภาพ สังกัด หลักสูตรจุลชีวว ิทยา ระดับการขอกำหนดตำแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุปผลการประเมิน ผ่านการประเมิน มีความชำนาญพิเศษในการสอน 

ผลงานมีคุณภาพดีมาก 

7.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชล ีระวังการ สังกัด หลักสูตรจุลชีววิทยา ระดับการขอกำหนด

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สรุปผลการประเมิน ผ่านการประเมิน มีความชำนาญพิเศษในการ

สอน ผลงานมีคุณภาพ ดมีาก 

7.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ สังกัด หลักสูตรชีวเคมี ระดับการขอ

กำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สรุปผลการประเมิน ผ่านการประเมิน มีความเช่ียวชาญใน

การสอนผลงานมีคุณภาพ ดีเด่น 

7.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย เจริญสนิ สังกัด หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

ระดับการขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สรุปผลการประเมิน ผ่านการประเมิน  

มีความชำนาญพิเศษในการสอน ผลงานมีคุณภาพ ดีเด่น 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที ่ 1.2.1 เรื ่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง  

 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 11,620,527 บาท (สิบเอ็ดล้านหก

แสนสองหมื่นห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน 10,423,787.15 บาท (สิบล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็บบาทสิบห้า

สตางค์) คงเหลอืงบประมาณทั้งสิ้น 1,196,739.85 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อย

สามสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง งบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ประจำปี พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง 

กองแผนงานแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะที่รวมสอน เป็นจำนวนเงิน 

15,396,200 บาท (สิบห้าร้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ได้รับโอนงบประมาณจำนวน 1,136,935 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพพันเกา้

ร้อยสามสบิห้าบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

  

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

   

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง งบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สรุปเรื่อง 

 กองแผนงานแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายการครุภ ัณฑ์และสิ ่งก ่องสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดนิ) ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับ โดยมี

ครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 11 รายการ เป็นงบประมาณจำนวน 4,576,000 บาท (ส่ีล้านห้าแสนเจ็ด

หมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือให้ทางคณะไดด้ำเนินการจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามระเบียบการเงินการคลัง และพัสดุ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

   

 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สรุปเรื่อง 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

งานพัสดุตรวจสอบแล้วมีงบประมาณที่ได้รับตามอนุมัติ และผ่านการเห็นชอบ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

   

ระเบียบวาระที ่ 1.2.5 เรื ่อง การประกวดราคาการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสต ร์

การแพทย์ 

 สรุปเรื่อง 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          

(e-bidding) เลขที่ 4/2565 พบว่าไม่มีผู ้ยื ่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างเหมา

โครงการปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีมติเห็นควรอนุมัติให้ยกเลิกการประการศ

ประกวดราคา เลขที่โครงการ 65097390850  และเห็นควรให้ขออนุมัติประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ใหม่ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.6 เรื่อง การตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ จากหน่วยตรวจสอบภายนอก 

สรุปเรื่อง 

จากการสุ่มตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ จากหน่วยตรวจสอบภายนอก โดยมี

การตรวจสอบวัสดุ คลัง E0603 ผู้ดูแล นางสาวพรรณราย ภิบาลภักดี วัสดุ คลัง E1708 ผู้ดูแล

นายสุรเชษฐ์ วงค์ปินคำ และครุภัณฑ์ คือ เคาท์เตอร์ติดผนัง WBH-07608 สาขาสรีรวิทยา 

ขาตั้โทรทัศน์แบบมีล้อเลื่อน สาขากายวิภาคศาสตร์ ผลจากการตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยไมม่ี

ข ้อผิดพลาด โดยทางหน่วยตรวจสอบภายนอกจะออกหนังสือรับรองให้ทางคณะต่อไป 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.7 เรื่อง การปรับปรุงผลการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก

โครงการผู้บรหิารพบบุคลากร 

สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์แพทย์ได้ดำเนินการจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร คณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละ

หลักสูตร/สาขาวิชา มีข้อมีข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ให้ทางคณะดำเนินการแก้ไข โดยสรุปผลการ

ดำเนนิงานตามข้อเสนอแนะรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

  

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.8 เรื่อง แผนงานในการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

สรุปเรื่อง 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มแีผนการปรับปรุงอาคารคณะในปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2566 โดยมีรายการที่จะดำเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง ดังนี ้



 
 

1.  จัดทำห้องพักบัณฑิตศึกษา 

2. จัดทำห้องพักขยะอัตราย/ตดิเชิอ้  

3. จัดทำป้าย Anatomy hall และป้ายห้องโภชนาการ  

4. จัดทำที่น่ังนิสิตเพ่ิมเตมิ  

5. จัดทำห้องสวัสดิการบุคลากร ขั้น ๒ และ ๓ 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.9 เรื่อง แจ้งการเปิดรับสมัครรอบ TCAS 1 

สรุปเรื่อง 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา แจ้งการเปิดรับสมัคร

รอบ TCAS 1 ในวันที่ 1 พ.ย. - 26 ธ.ค. 2565 โดยทางคณะจะเริ่มดำเนินโครงการวิทย์แพทย์สัญจรพรอ้ม

เปิดรับสมัครเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.10 เรื่อง super KPI ปีงบประมาณ 2566 

สรุปเรื่อง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เรื ่องการขอทุน Super KPI 

ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตร Pre-degree 30,000 บาท ส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการภายใน 15

พ.ย. 2565 

2. การพัฒนาหลักสูตร Non-degree 20,000 บาท ส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการภายใน 15

พ.ย. 2565 

3. นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (รูปแบบ/สิ่งประดิษฐ์) 20,000 บาท ส่งข้อเสนอ

เข้าร่วมโครงการภายใน 15 พ.ย. 2565 



 
 

4. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 20,000 บาท 

ส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการภายใน 15 พ.ย. 2565 

5. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 35,000 บาท ส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการภายใน 30 พ.ย. 

2565 

6. รางวัลคณะที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สูงสุด 3 คณะ (50,000, 30,000, 10,000 บาท) 

7. รางวัลคณะที่มีอาจารย์ผ่านการประเมิน UP-PSF สูงสุด 3 คณะ (50,000, 30,000,        

10,000 บาท) 

8. รางวัลคณะที ่มีอาจารย์ผ่านการประเมิน Thailand-PSF สูงสุด 3 คณะ (50,000, 

30,000, 10,000 บาท) 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ 1.2.11 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA  

สรุปเรื่อง 

  รองคณบดฝี่ายวิจัยและนวัตกรรมขอหารอืการจัดประชุม IFFA ในระหว่างวันที่                           

 16-18 พฤศจิกายน 2565 น้ีโดยจะดำเนนิการแต่งต้ังคณะกรรมการ และขอความร่วมมือให้แต่ละ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ส่วนในเร่ืองการจัดประชุมวิชาการน้ันอาจจะ 

จัดพร้อม พะเยาวิจัย ปี 2567  

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.12 เรื่อง เชิญชวนเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี     

พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 

กองบรหิารงานวิจัย งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เชิญชวนให้คณะเสนอ

ชื่อนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่มี

ผลงานตีพิมพ์โดดเด่น และนักวิจัยที่นำผลงานวิจัยสร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์

ให้แก่ชุมชนในการเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สำเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยแบ่งหัวข้อ ออกเป็น 4 ประเภท

ดังน้ี  

  1. รางวัลนักวิจัยดเีด่นดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  2. รางวัลนักวิจัยดเีด่นดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  3. รางวัลนักวิจัยดเีด่นดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 4. รางวันนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู ่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์      

แก่สังคม 

 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 1 พฤศจิกายน 2565 มีวิธีการ

เสนอช่ือคือ นักวิจัยเสนอช่ือดว้ยตนเอง หรือส่วนงานต้นสังกัดเสนอช่ือ สามารถเสนอช่ือนักวิจัยได้

ประเภทละ 1 คน เท่าน้ัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.13 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณที่ได้จาก SUPER KPI  

สรุปเรื่อง 

การจัดสรรงบประมาณที่ได้จากงบประมาณที่ได้จาก SUPER KPI การตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ อยู ่ในระหว่างดำเนินการจัดสรร จากทางมหาวิทยาลัยโดยคณะได้จัดส่งจำนวน

ผลงานวิจัย 50 ผลงาน ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบจำนวนผลงานตีพิมพ์ และจัดทำบันทึกข้อความชีแ้จงถึงมหาวิทยาลัยในผลงานวิจัยเร่ือง

ที่ตกหล่น 

 



 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.14 เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

สรุปเรื่อง 

การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายได ้ประจำปีงบประมาณ 2566 จะดำเนินการ

ประกาศหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งให้ส่งโครงร่างวิจัยในเดือน พฤศจิกายน 2565 และดำเนินการ

เบิกจ่ายในเดือน มกราคม 2566 โดยงบประมาณดังกล่าวจะแบ่งเป็นงานวิจัยของอาจารย์ และ

งานวิจัยของสายสนับสนุน 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.15 เรื่อง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

สรุปเรื่อง 

  ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนดพิธพีระราชทานปรญิญาบัตร โดยได้กำหนดวัน 

พระราชทานปรญิญาบัตร เป็นวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายเอียด 

เพ่ิมเตมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทางคณะรับทราบอีกคร้ัง 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.16 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นสิิตทำแบบประเมินภาวะ 

ความเครียด  

 สรุปเรื่อง 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอความร่วมมือประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา

และอาจารย์ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทำแบบประเมินภาวะความเครียด ความวิตกกังวล 

และภาวะซึมเศร้า ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. 2565 ถึง 15 พ.ย. 2565 เพื่อประเมินภาวะความเครียด

ของนิสิต โดยให้นิส ิตแสกน QR Code และตอบแบบประเมิน QR Code ปรากฎตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.17 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คณะนติิศาสตร์ได้เปิดคลินกิให้คำปรกึษาทาง 

กฎหมาย 

สรุปเรื่อง 

 คณะนิติศาสตร์ได้เปิดคลีนิกให้คำปรึกษาทางกฏหมายเพื่อให้บริการแก่นิสิต                  

บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่

คณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว ชั้น 3 หรือสามารถขอติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการ 

โทร 054-466-666 ต่อ 1615 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.18 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการ 

                 Super KPI 4 

 สรุปเรื่อง 

   กองกิจการนิสิตเปิดรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการ Super KPI 4 (การส่ง 

เสริมการบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต)ิ โดยตรงกับหัวข้อ 



 
 

Super KPI 4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย 

โดยบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ทางสังคม (Societal Well-Being) Super KPI 4.2.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางวัฒนธรรม ด้วย

การใช้ BCG Model เป็น Platform การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Super KPI 4.2.2 พัฒนาองค์

ความรูท้างศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยาน 2565 

สรุปเรื่อง  

 ตามที่ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาตร์การแพทย์ ครัง้ที่ 11 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพุธที ่ 21 กันยาน 2565 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ัน 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา  

 ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว จึงเสนอ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาตร์การแพทย์ 

ครัง้ที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยาน 2565 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกีารแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เสนอเพื่อพจิารณา 

 

-ไม่ม-ี 



 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื ่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงห้องให้คำปรึกษาโภชนาการ             

ทางคลีนกิ 

สรุปเรื่อง 

    ตามที่คณะได้มกีารปรับปรุงห้องให้คำปรึกษาหลักสูตรโภชนาการทางคลีนิกช้ัน 4 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บัดนี ้ได้ดำเนินการเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว รอตรวจรับในวันที ่ 3 

พฤศจิกายน 2565  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง การเปิดรับอาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา 

 สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะได้มกีารเปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา บัดนี้มีผู้มา

สมัครแล้วจำนวน 1 ท่าน ทางคณะจะดำเนินการนัดสัมภาษณ์ต่อไป 

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง การเปิดรับผู้ช่วยสอนประจำหลักสูตรโภชนาการและการกำหนด

อาหาร 

สรุปเรื่อง 

  ตามที ่คณะประกาศรับสมัครผู ้ช่วยสอนประจำหลักสูตรโภชนาการและการ

กำหนดอาหาร บัดน้ีมีผู้สนใจเข้ามาสมัครแล้ว และจะดำเนินการเรียกสัมภาษณ์ในสิ้นตุลาคมนี้ 

   



 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอ่ืนๆ 

- ไม่ม-ี 
 

 

      ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 
 

(นางหน่ึงฤทัย เทพสิงห์)         (นายนฤพงศ์ สันทราย) 

    ผู้ช่วยเลขานุการ                 เลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

        (ผศ.ดร.สุริศักด์ิ ประสานพันธ์) 

                ประธานกรรมการ 

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


